



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

.....
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด และเป็นการสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา จึงประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒ ราย ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี
๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สามเงา
๔. ผู้สมัครต้องไม่ใช่ นักเรียน นักศึกษาที่เคยมาทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงามาก่อน

หลักฐานการสมัครงาน

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ หรือหลักฐานอื่นที่สามารถยืนยันการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาปัจจุบัน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ช่วยเหลืองานด้านการศึกษา งานด้านการคลัง งานด้านการช่าง งานด้านสวัสดิการ และการบริการประชาชน ได้แก่ ด้านธุรการ การจัดพิมพ์หรือจัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาได้มอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๔๐๖.๔/ว ๓๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในการจ้างนักเรียน นักศึกษา มาช่วยปฏิบัติงานราชการ ในช่วงปิดภาคเรียน ในวันทำการหรือวันหยุดราชการ ในอัตราดังนี้

-กรณีปฏิบัติงานน้อยกว่า ๗ ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่รวมเวลาหยุดพัก ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเกินวันละ ๓๐๐ บาทต่อคน

-กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงต่อวัน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคน

วิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกของ อบต. จะพิจารณาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยากไร้ เป็นลำดับสำคัญโดยอาจพิจารณาจากข้อมูลครัวเรือน โดยวิธีการออกสำรวจสภาพที่อยู่อาศัย และสัมภาษณ์ภายในครอบครัว หรือให้มีการรับรองจากผู้นำ ประชาชน อาทิตี ผู้นำทางศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ และอาจพิจารณานักเรียน นักศึกษา จากกลุ่มเป้าหมายอื่นตามความเห็นสมควร

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโดยสัมภาษณ์ หรือปฏิบัติการอื่นใดตามคณะกรรมการจะกำหนด

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันเวลาและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา และจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เรียงลำดับลงมาในกรณีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ และจะกำหนดวันสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการรับจ้าง โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลังประกาศรายชื่อ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมัย ทิมอ่วม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา